

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 24-6-2018**Chúa nhật 12 Thường niên
Thánh Gioan Tẩy giả****Em này rồi sẽ ra sao?****LỜI CHÚA: Lc 1, 57-66.80**

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

SUY NIỆM

Giới trẻ ngày nay xem ra thích mừng sinh nhật hơn mừng lễ bổn mạng. Ngày vui ấy thường đi với quà, tiệc mừng và những lời cầu chúc. Thật ra mừng sinh nhật có

*(xem tiếp trang 2)***Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam:
Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao****TOÀ ÂN GIẢI TỐI CAO**

Văn thư số: 224/18/I

SẮC LỆNH

TOÀ ÂN GIẢI TỐI CAO –do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy của chúng ta trong Đức Kitô là Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa–, sẵn lòng ban cho Đức cha đáng kính GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Giám quản Tông toà Thanh Hoá, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong những ngày từ 19 tháng Sáu đến ngày 24 tháng Mười Một năm 2018, những ngày khai mạc và bế mạc cách long trọng các cử hành kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh cho 117 vị Tử đạo tại Việt Nam, sau khi đã cử hành Thánh lễ, được quyền ban PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH kèm theo *Ơn Toàn Xá* với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng), cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự chính các thánh lễ này.

Các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Toà Thánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được *Ơn Toàn Xá*, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành.

Bất cứ điều gì trái với Sắc lệnh này đều vô giá trị.

Ban hành tại Roma, tại Trụ sở Toà Ân Giải Tối Cao, ngày 23 tháng Ba năm *Ơn Cứu chuộc* 2018.

Hồng y MAURUS PIACENZA
Chánh án Toà Ân Giải Tối Cao
(Ấn ký)

Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL
Chánh Văn phòng Toà Ân Giải Tối Cao
(ký tên)

**Tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam
tại Sở Kiện 18-6-2018**

TGP. HÀ NỘI – Vào lúc 19g30 ngày 18-6-2018, tại Quảng trường Trung Tâm Hành Hương các Thánh Tử đạo Sở Kiện đã diễn ra nghi lễ dâng hương kính các Thánh Tử đạo Việt

Nam và dâng hoa kính Đức Nữ Vương các Thánh Tử đạo.

Tham dự nghi lễ tri ân này có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Đức cha, quý cha, quý thầy chủng sinh, quý sơ, 70 đội hoa, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Việc dâng hương trước hết để chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Ngài đã đoái thương ban cho quê hương Việt Nam được đón nhận Tin Mừng cứu độ, đồng thời cũng ban cho các

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thể là một hành vi mang nhiều tính tôn giáo. Tôi nhớ đến ngày tôi được sinh ra, một sinh linh bé nhỏ chào đời, mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang khuôn mặt của Đức Giêsu. Ngày ấy quan trọng và đáng nhớ ngay cả đối với chính Thiên Chúa. Dù thế giới có hơn 6,7 tỷ người thì một hài nhi mới sinh cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa có những ước mơ và dự tính riêng về từng con người. Chẳng ai chào đời một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Mỗi người đều cần cho kế hoạch lớn của Thiên Chúa. Mừng sinh nhật một cách nghiêm túc lại trở thành một lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người ở đời. Bất chấp những khổ đau vấp ngã, những thất bại đắng cay, tôi vẫn xin được yêu mảnh đời Chúa dệt cho tôi.

Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả. Chỉ có Đức Giêsu và Mẹ Maria mới được mừng ngày sinh trong phụng vụ. Điều đó cho thấy sinh nhật của Gioan là biến cố có ảnh hưởng lớn. Bài Tin Mừng hôm nay nói vắn gọn về chuyện sinh hạ và cắt bì Gioan, nhưng kể dài hơn về chuyện đặt tên cho em. Chúng ta có thể cảm được niềm vui lớn lao của người mẹ là bà Êlisabét. Niềm vui này đã bắt đầu từ khi bà có thai Gioan. Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết là bà đã cao niên lại không sinh con. Hiếm muộn thời xưa thường bị coi là do người vợ. Đó là một sự sỉ nhục (St 30, 23) và là một hình phạt của Chúa (2 Sm 6, 23). Nhưng bà Êlisabét lại là người công chính thuộc dòng tư tế Aharon, “sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6). Bà đã sống với nỗi đau này trong nhiều năm, sau bao lần chờ đợi và thất vọng. Khi biết mình có thai trong lúc tuổi già, bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước người đời (Lc 1,25). Ngày sinh của Gioan là ngày vui đặc biệt cho bà, người làm mẹ lần đầu. Niềm vui ấy còn được nhân lên vì bà sinh một cậu con

(xem tiếp trang 3)



MANILA – Khoảng 15.000 bạn trẻ trên khắp thế giới, trong đó có các bạn trẻ Philippines thuộc 86 giáo phận trong nước, dự kiến sẽ tham gia ngày hội giới trẻ Genfest do phong trào Focolare tổ chức tại Manila, Philippines, từ ngày 6 đến 8 tháng Bảy sắp tới.

“Đây là một cuộc gặp gỡ của những người trẻ từ 18 đến 34 tuổi, muốn cho thế giới thấy rằng tình huynh đệ phổ quát, một thế giới đoàn kết, là một lý tưởng đáng sống”, Avam Inocencio, một người trong ban tổ chức Genfest, nói với Fides. “Đây là lần đầu tiên Genfest được tổ chức tại châu Á và ở ngoài châu Âu”, Inocencio giải thích thêm.

Genfest phát xuất từ một trực cảm mang tính ngôn sứ của Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Focolare, và bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973, đến nay là lần thứ 11.

Trong những năm qua, Genfest đã trở thành một ngày hội lớn của những ý tưởng, những suy nghĩ và hành động “truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trẻ thay đổi đời sống, thay đổi tương lai, và cuối cùng là thay đổi thế giới”, các nhà tổ chức giải thích. Genfest quảng bá các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu, triển lãm, diễn đàn và gặp gỡ.

Hội đồng Giám mục Philippines đã ủng hộ sự kiện này. Nhiều giám mục khuyến khích giới trẻ Công giáo tham dự Genfest. Đức cha Honesto F. Ongtioco, Giám mục giáo phận Cubao, nói: “Thật là tốt đẹp khi gửi các đại diện của từng giáo xứ đến tham dự sự kiện lớn này”.

Ngày hội Genfest 2018 có chủ đề “Vượt qua mọi biên giới” nhằm “gieo hạt giống của hiệp nhất vào tâm hồn của tất cả những người tham dự, để sau khi tham gia sự kiện này, họ sẽ được truyền cảm hứng để mang lại hiệp nhất đến bất cứ nơi nào họ sống, đặc biệt là ở giáo xứ của họ”, Inocencio nói thêm. Chủ đề đã được chọn “với mục đích mở lòng trí của những người tham dự”, để họ vượt lên những rào cản văn hoá, tôn giáo và sắc tộc. ■

(Agenzia Fides 16/6/2018)

Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai

VATICAN – Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người nghèo năm nay trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau và ngài mời gọi các giáo sĩ, tu sĩ xem ngày này như một cơ hội tái truyền giảng Tin Mừng.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố sáng 14-6-2018 tại Vatican, chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người nghèo sẽ được cử hành lần thứ hai vào Chúa Nhật thứ 33 thường niên (18-11) năm nay, với chủ đề “Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ”.

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét mình xem mình có thực sự lắng nghe người nghèo hay không... Trong chiều hướng này, “Thế giới Người nghèo muốn là một câu trả lời từ toàn Giáo hội, rải rác khắp nơi trên thế giới, câu trả lời bé nhỏ cho những người nghèo thuộc mọi loại và mọi nơi, để



họ khởi nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào khoảng trống. Có lẽ câu trả lời của Giáo hội chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời ấy có thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em”.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong Ngày Thế giới Người nghèo lần đầu tiên cử hành hồi tháng 11 năm 2017,

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Geneva, Thụy Sĩ

GENEVA – 41.000 tín hữu Công giáo sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ chiều ngày 21-6-2018.

Đức Thánh Cha sẽ dành 14 tiếng đồng hồ để thăm Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Sau đó vào buổi chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo trước khi trở về Roma.



Tin này được chính thức thông báo cho Tòa Giám mục giáo phận Fribourg sở tại trong tháng Hai và chính thức công bố vào ngày 28-2-2018. Giáo hội địa phương có gần 4 tháng để tổ chức thánh lễ với Đức Thánh Cha. Nghe thì đơn giản, nhưng có một vấn đề làm cho Tòa Giám mục Fribourg băn khoăn lo lắng và cố gắng tìm cách giải quyết, đó là tìm đâu ra hơn 2,3 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 2,3 triệu Mỹ kim, để tổ chức thánh lễ tại khu vực triển lãm Palexpo, cạnh Phi trường Geneva, với 41.000 người đã ghi danh tham dự, con số tối đa mà nhà chức trách an ninh cho phép trong trường hợp này.

Khác với nhiều nước khác, tài chánh của Giáo hội không do giáo quyền quản lý nhưng do các giáo xứ và các ban hành giáo quản trị. Ngân sách năm nay của Tòa Giám mục Fribourg là 2 triệu quan, không có tiền dự trữ, cũng chẳng có quyền quyết định về tài chánh, chỉ có quyền lên tiếng kêu gọi lòng hảo tâm của các giáo xứ và tín hữu.

Để kiếm được tài chánh cần thiết cho

việc tổ chức thánh lễ, nhiều lần Đức cha Charles Morerod, Giám mục sở tại, và quản lý Tòa Giám mục phải lên tiếng kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đi hôm 09-6-2018, tức là hơn 10 ngày trước khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ ở Geneva, Quản lý Tòa Giám mục Fribourg, ông Jean-Baptiste Henry de Diesbach, cho biết còn phải tìm ra 1,5 triệu quan cho việc tổ chức thánh lễ trên một khu vực tương đương với 6 sân bóng đá gộp lại.

Ông Henry de Diesbach nói: “Chúng tôi chưa thấy toàn bộ ngân sách dự chi, nhưng hiện giờ đã vào khoảng hơn 2 triệu quan, hoàn toàn do Tòa Giám mục phải chịu”. Chi phí chính yếu trong việc này là an ninh. “Một nửa chi phí dành cho an ninh. 41 ngàn người, tức là tương đương với dân số của thành phố Fribourg, sẽ đến Geneva để tham dự thánh lễ. Cần phải huy động các nhân viên an ninh, thiết lập các cổng vào, bố

(xem tiếp trang 4)

Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo...

tại nhiều giáo phận, người nghèo được mời dùng bữa, nhiều người tìm được bầu khí ấm áp của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc và tình liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách đơn sơ và huynh đệ.. Năm nay và trong tương lai, tôi muốn điều ấy diễn ra và Ngày Thế giới Người nghèo được cử hành dưới tín hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày Chúa Nhật”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong các giáo xứ, các hội đoàn và các phong trào hãy giúp cho câu trả lời của Giáo hội, cho tiếng kêu của người

nghèo trở nên cụ thể, sống ngày này như một thời điểm ưu tiên cho công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của Tin Mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này rơi vào hư vô”.

Trong dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ nhất năm ngoái, Đức Thánh Cha đã mời hàng ngàn người dùng bữa với ngài tại Đại Thánh Đường Phaolô VI, và hàng ngàn người khác được mời dùng bữa tại một số trường ở Roma. Năm nay, cũng sẽ tái diễn các hoạt động tương tự như thế. Ba ngàn người nghèo sẽ dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Đại Thánh Đường Phaolô VI sau thánh lễ bắt đầu lúc 9g30 tại Đền Thờ Thánh Phêrô. ■

(Rei 14-6-2018)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trai. Láng giềng, thân thích đến chung vui với bà vì bà được Chúa thương.

Chúng ta không rõ bởi đâu mà Élisabét đòi phải đặt tên cho con mình là Gioan. Chỉ biết bà đã phản ứng quyết liệt chuyện đặt tên con là Dacaria. Nhưng quyết định của người cha mới là quan trọng, vì người cha thường là người có quyền đặt tên cho con, qua đó nhìn nhận người con ấy là của mình (x. Mt 1, 21). Ông Dacaria chẳng những bị câm, lại còn điếc nữa, nên người ta phải làm hiệu để hỏi ý ông. Khi ông viết trên bảng tên “Gioan” thì mọi người chung hửng. Chính lúc ấy một phép lạ xảy ra: ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Gioan là tên mà sứ thần đã dặn ông lúc dâng hương trong Đền thờ. Gioan (Yôkhanan) có nghĩa là Đức Chúa thi ân. Gioan thật là một ơn của Chúa và sẽ đóng một vai trò trong lịch sử cứu độ.

Chúng ta để ý đến vai trò của bà con láng giềng trong bài Tin Mừng này. Họ đến chung vui, can thiệp ít nhiều vào chuyện đặt tên đứa trẻ. Họ bỏ ngõ với cái tên Gioan, và kinh sợ khi ông Dacaria nói lại được. Việc sinh hạ Gioan quả đã được vây bọc bởi nhiều chuyện lạ lùng. Tiếng vang không chỉ nơi láng giềng thân thích, mà còn được loan truyền khắp vùng đồi núi xứ Giuđê (c. 65). “Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra thế nào?” Đó là câu hỏi mà ai cũng để tâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện. Hẳn là em này sẽ có một định mệnh và ơn gọi đặc biệt. Có thể sau đó mọi sự lại lắng xuống, còn cậu Gioan thì vẫn lớn lên, tinh thần vững mạnh. Cậu không lập gia đình và sống trong hoang địa, chờ ngày đến với Ítraen.

Mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta thấy được sự khiêm tốn của Thiên Chúa. Để giới thiệu Con của Người là Đức Giêsu cho dân Ítraen, Thiên Chúa cần đến Gioan, một người dọn đường. “Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối” (Cv 13, 24). Và Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sinh hạ của con người này. “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49,1). Hình ảnh người Tôi Trung trên đây trong Isaia khá hợp với Gioan. “Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người Tôi Trung đem nhà Giacóp về cho Người...” (Is 49,5). Hóa ra việc Thiên Chúa chọn, gọi và giao sứ mạng đã diễn ra ngay từ con người chỉ mới là phôi thai trong lòng mẹ. Điều này đúng với Gioan: “Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa... và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,15-17).

Gioan đã được gọi để làm ngôn sứ cho dân tộc của ngài, giúp cho dân Ítraen đón nhận Đấng đến sau ông nhưng lại có trước ông. Ông gọi ấy đã làm cho ông hiện hữu ở trên đời. Cuộc sinh hạ của Gioan được coi là kỳ lạ. Thật ra cuộc sinh hạ nào cũng là một màu nhiệm lạ lùng. Khi rửa tội một em bé mới sinh, chúng ta cũng vẫn đặt câu hỏi: Em này rồi sẽ ra sao? Đây là định mệnh tương lai của em? Đây là con đường riêng mà Chúa muốn em đi? Chúng ta chỉ mong bàn tay Chúa ở với em (Lc 1, 66). Những thai nhi, những hài nhi, những trẻ thơ hôm nay ở quanh ta cũng được hiện hữu và được trao một sứ mạng. Mừng sinh nhật một vị thánh, chúng ta thêm trân trọng sự sống nơi các em, và thấy mình có bổn phận nâng đỡ để các em đi con đường Chúa muốn và trở thành những người đưa dân tộc Việt Nam đến với Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.

Tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam...

Thánh Tử đạo Việt Nam lòng tin kiên vững và lòng mến Chúa nồng nàn, khiến các thánh can đảm, hiên ngang chấp nhận khổ hình và cái chết để minh chứng cho niềm tin của mình.

Sau giờ dâng hương kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, 70 đội hoa đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội, đã hiệp lòng dâng hoa kính Đức Maria - Nữ Vương các Thánh Tử đạo, trong tâm tình tạ ơn, vì Mẹ đã đồng hành, nâng đỡ các Thánh Tử đạo được bền tâm trong đau khổ, trung thành với Chúa đến cùng và dâng hiến mạng sống mình làm một với hy lễ Thập Giá của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Đồng thời, xin Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử đạo đoái thương che chở Giáo hội Việt Nam. Xin Mẹ lấy lòng từ mẫu gìn giữ và hướng dẫn Giáo tỉnh Hà Nội, để mọi thành phần Dân Chúa của Giáo tỉnh trong Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam này, biết kín mức nguồn ơn sủng Chúa ban, qua việc chiêm ngắm và bắt chước gương sống của các Thánh Tử đạo.

Kết thúc nghi lễ dâng hương và dâng hoa, Đức Hồng Y Phêrô nhấn nhủ cộng đoàn: “Những gì chúng ta đang thể hiện ở nơi đây cũng là một cách thức để tái hiện những gì đã diễn ra cách nay 30 năm, tại Quảng trường thánh Phêrô ở Rôma, trên tầng 4, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã theo dõi và cầu chúc cho quý khách hành hương và gần 9.000 người Việt Nam đến tham dự lễ phong thánh... Chúng ta hiện diện nơi đây, tham dự các nghi thức để chuẩn bị tâm hồn cho thánh lễ ngày mai. Xin Đức Maria - Nữ Vương các Thánh Tử đạo cầu bầu cho tất cả chúng ta”.

Buổi phụng vụ kết thúc lúc 20g30. ■

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chúng ta, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

(Thánh Têrêxa Calcutta) ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ...

trí các ban y tế, cấp cứu... Chi phí cho các cơ sở hạ tầng lên tới 600 ngàn quan, trong đó có chi phí thuê khu vực Palexpo, và thuê các chuyên viên cần thiết, để buổi lễ có thể tiến hành tốt đẹp.

Một chi phí khác là phần hình ảnh và âm thanh, khoảng 400 ngàn quan chi cho tiền thuê và sử dụng 5 màn hình khổng lồ 30 mét vuông, hệ thống âm thanh bố trí các loa, truyền phát đi các diễn văn, bài giảng, thánh ca được sống động; hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng và tất cả những gì cần thiết để có thể thu và phát trực tiếp thánh lễ này đến các nơi.

Vị Quản lý tòa giám mục cho biết: một điều may mắn là đã có 300 thiện nguyện viên, giúp giảm bớt chi phí. Dù sao, Ban Tổ chức cũng hết sức cố gắng để chu toàn công việc trong thời hạn ấn định.

Các tổ chức và liên hiệp các giáo xứ Công giáo trong các tiểu bang, theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Trung ương Công giáo Thụy Sĩ, dự trù sẽ giúp 300 ngàn quan cho giáo phận Fribourg, và sẽ bù 250 ngàn quan nếu bị thiếu hụt. Như vậy, còn cần 1,5 triệu quan nữa. Tất cả mọi thành phần đều được thỉnh cầu giúp đỡ, từ giáo hữu cho đến linh mục, bằng cách thông tin cho họ số tài khoản ngân hàng của Tòa Giám mục được ghi trong các tờ thông tin Chúa nhật. Một số ân nhân đã sẵn sàng tài trợ phần dựng bục để đặt bàn thờ dâng lễ. Tất cả đều được mời gọi đóng góp, riêng Vatican không can thiệp cho phần chi phí. Và Tòa Thánh, vì lý do riêng, không muốn có cuộc quyên góp trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 21-6 tại Geneva.

Dầu sao, Đức cha Morerod tuyên bố rất vui mừng vì lòng nhiệt thành của các tín hữu muốn tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đức cha cũng tin rằng ngài sẽ mang đến một sứ điệp hy vọng và vui mừng cho các tín hữu tại đây, Ngài nói thêm rằng: “Thụy Sĩ là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới. Khi người ta có đầy đủ mọi sự vật chất như người ta muốn, khi người ta không còn phải lo lắng về kinh tế, thì lại có vấn đề đặt ra: mình đi đâu và tìm kiếm cái gì? Có nhiều người không nghĩ là có một cuộc sống khác với cuộc sống này, vì họ chưa bao giờ được nghe đến cuộc sống ấy.” ■